

ผู้หญิงแบบไหน ...ที่ผู้ชาย อยากได้เป็นเจ้าสาว

นำเสนอเมื่อ : 1 ธ.ค. 2552

ผู้หญิงแบบไหน ที่ผู้ชาย อยากได้เป็นเจ้าสาว



ผู้หญิงที่น่าไว้วางใจ

ผู้ชายไม่ว่าสโตนไหน ก็ยังคงต้องการความไว้วางใจจากผู้หญิงทั้งนั้น เขาอยากที่จะมั่นใจว่าคุณจะไม่ทิ้งๆ ขว้างๆ เขาเหมือนกับเขาเป็นกระดาดชัชชู หรือว่าคุณจะไม่เฟลิตใส่ญาติพี่น้องของเขา พุดตงๆ ทำตัวให้เขาไว้วางใจคุณ

ผู้หญิงแบบเพื่อนกัน

เค้าน่ะไม่อยากจะแม่อีกคนหรือหูกนะ หรือว่าไม่อยากจะประเภทอินโนเซนส์ทำอะไรไม่เป็น หรือว่าไม่มีหัวคิดเป็นของตัวเองผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละ เขาอยากจะมีของหาคนที่เขาใจ ไว้วางใจ เชื่อใจได้ ปรึกษาได้ทุกเรื่อง หรือเป็นเพื่อนคุยคอยรับฟังปัญหา แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ หรือแม่แต่น้ำตา ทุกเวลากับคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอ

มีความเป็นเรา

คือมีความเชื่อและค่านิยมพื้นฐานที่คล้ายๆ กันใจแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่าง อย่าง ความรู้สึกที่เป็นทีมเวิร์คที่ดี จะทำให้คนสองคนมีความผูกพันกันมากขึ้น เช่น ค่านิยมพื้นฐานเรื่องเวลา เงิน หรือแม้กระทั่งศาสนา และความสำคัญของครอบครัว

ผู้หญิงที่มีความสนใจอะไรคล้ายๆ กัน

ผู้ชายจะตื่นตื่น ที่ได้พบผู้หญิงที่ให้เขาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำ และผู้หญิงก็เช่นกัน โดยเฉพาะผู้หญิงที่แอคทีฟ และสนุกในกิจกรรมเดียวกับที่ผู้ชายทำ ไม่ว่าจะเป็นชอบเล่นกีฬา หรือว่าเล่นเกมส เคนเตอร์สไตรค ฯลฯ ผู้หญิงที่สนใจจะเป็นคนที่ดึงผู้ชายให้ไปลองอะไรใหม่ๆ ที่เขาอาจจะไม่ชอบโดยธรรมชาติ แต่หลังจากนั้น เขาจะค้นพบว่าเขาก็สนุกเหมือนกัน ที่ได้ลองทำอะไรแปลกออกไป

ผู้หญิงที่มีอารมณ์ขัน

ไม่มีใครอยากอยู่กับผู้หญิงที่หน้าบึ้ง หรือว่าไม่มีอารมณ์ขันเอาเสียเลยเสียงหัวเราะที่สดใส ไร้อริต เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายหลงมนักตอหนักแล้ว คุณรู้สึกบางหรือเปล่านั้นคุณหัวเราะกับใครซักคน คุณจะรู้สึกเป็นกันเองกับคนๆ นั้นทันที อารมณ์ขันช่วยสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่น แถมยังไล่ตะเพิดความเครียดอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่า ยิ้มวันละนิด จิตแจ่มใส ก็ยังใช้ได้ดื้อ

ผู้หญิงฉลาดเท่าทันที่ผู้ชายต้องการ

บางคนบอกว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่ฉลาดและเก่งกว่าตน ไม่จริงหรือหูกคะ ผู้ชายสมัยนี้นิยมผู้หญิงที่ฉลาด มีไหวพริบ มีความคิดความอ่าน แต่ต้องฉลาดใหญ่ที่ ไม่ใช่ทำเบงอวดฉลาดตอหน้าคนอื่น แล้วทำให้ผู้ชายคนนั้นต้องอับอาย อย่างนั้นไม่ฉลาดจริงหรือ

เรื่องเซ็กส์

ต้องยอมรับกันว่าอารมณ์แบบนี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน แต่ว่าเซ็กส์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรือหูกคะ ไม่อย่างนั้นคงขึ้นไปอยู่อันดับที่ 1 แล้ว การคิดถึงใครในแง่ที่เป็นคุณอนันต์ ไม่เหมือนกับการคิดถึงใครในแง่ที่เป็นเพื่อนหรือคู่ชีวิตหรือหูกคะ ผู้ชาย ก่อนที่เขาจะแต่งงาน เขาก็จะไม่ไต่ถามหาความตื่นเตนที่จะมีเซ็กส์หรือหูก แต่เขากลับมองและอยากจะทำใจว่า ในอีก 70 ปีข้างหน้า เขาจะอยู่เคียงข้างกับเธอคนนั้นต่างหาก

